

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว และปัจจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ ดังนี้ คือ

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การกลับมาเที่ยวซ้ำ และความพึงพอใจกับสถานที่ท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ปัจจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว/ทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่าย ด้านสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล ด้านสภาวะแวดล้อม มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง โดยที่เมื่อเรียงลำดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์จากมากไปน้อย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว/ทรัพยากรการท่องเที่ยว และเมื่อจำแนกรายปัจจัย พบว่า เรื่องที่มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด คือ เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีวัฒนธรรมมายาวนาน รองลงมา คือ เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด คือ การชุมนุมทางการเมืองบริเวณท้องสนามหลวงเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ รองลงมา คือ สภาพอากาศที่

รื้อนอบอ้าวมิผลต่อการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ ปัจจัยด้านสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด คือ การเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ได้ทุกฤดูกาล รองลงมา คือ ระยะทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะรัตนโกสินทร์จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งไม่ไกลกันเกินไป ในส่วนของปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีความคุ้มค่า รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในด้านการเดินทางบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มีความเหมาะสมไม่สูงเกินไป และปัจจัยสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด คือ หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยปรับภูมิทัศน์เพื่อให้คงสภาพเดิมไว้และมีการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รดรางชมเมือง และการปั่นจักรยานชมเมือง มีความน่าสนใจและเพิ่มความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยวมากขึ้น ตามลำดับ สำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา คือ ควรมีการจัดทำแผนการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมและพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ให้คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่เดิม รวมถึงการอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครต่อไป